
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

--------------------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ

ที ่ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1  นายเสรี หมอนทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เสรี หมอนทอง 
2 นายสมพร นวลละออง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมพร นวลละออง 
3 นายศรชัย เครื่องทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 2 ศรชัย เครื่องทิพย์ 
4 นายส าอาง สังข์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3 ส าอาง สังข์ศิริ 
5 นายส ารวย เหมือนอ่วม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 5 ส ารวย เหมือนอ่วม 
6 นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 5 สมศักดิ์ ดวงจันทร์ 
7 นายสุมล อู่สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 6 สุมล อู่สุวรรณ 
8 นายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 6 มนตรี น้อยสัมฤทธิ์ 
9 นายการันต์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 7 การันต์ รอดพ้น 

10 นายอุดม นุชนาถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8 อุดม นุชนาถ 

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม 
1. นางขุนทอง ช้างบุญม ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
2. นายธนวัฒน์ มังสา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ธวัช ขจรกลิ่น 
2 นายธีระวัฒน์ วงพล หัวหน้าส านักปลัด ธีระวัฒน์ วงพล 
3 นายทิน พุทธชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ทิน พุทธชาติ 
4 นายรุ่ง เกิดทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 รุ่ง เกิดทรัพย์ 
5 นางสาวฐานิสรา ชมชื่นใจ นักวิชาการศึกษา ฐานิสรา ชมชื่นใจ 
6 นางสาวหยาดพิรุณ สุขสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ หยาดพิรุณ สุขสุวรรณ 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 
 
  

 /เมื่อที่ประชุม... 
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    เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา
ได้กล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน ผู้ไม่ได้เข้าประชุม 2 ท่าน พร้อมทั้งเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้  

    ประธานสภาฯ  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ได้ประกาศเรียกประชุม            
(นายเสรี หมอนทอง)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  
    2564 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และข้อ 22 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ดังนี้               

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้ท่านเลขา 
(นายเสรี หมอนทอง)  นุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

  เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา  เรียนชี้ 

    แ จ ง เรื่ อ งก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร รม ก าร แ ป รญั ต ติ  ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 8 ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 
และ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ซึ่งการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ สถ.จ.เพชรบุรี ได้ให้แนวทางไว้ว่า ให้มีการคัดเลือกในทุกๆ ครั้งของการประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ มิใช่เลือกไว้เป็นการถาวรตามวาระของสภาฯ จึงน าเข้าเป็นวาระการ
ประชุมในวันนี้เพื่อเลือกให้ครบถ้วน และถูกต้อง โดยใช้วิธีการคัดเลือกตามระเบียบข้อ 107 ดังนี้ 
    ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
    การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ที่ประชุม   ทราบ 

    ประธานสภาฯ  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 107 จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อบุคคล  
(นายเสรี หมอนทอง)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเมื่อมีผู้เสนอชื่อแล้วก็ให้มีผู้รับรองจ านวน  

    2 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อครับ 
 
 

 /ส.อบต.... 
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   ส.อบต. หมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายส าอาง สังข์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(นายส าอาง สังข์ศิริ)  ส่วนต าบล หมู่ที่ 3 ขอเสนอชื่อ นายส ารวย เหมือนอ่วม สมาชิกสภาองค์
    การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 

   ประธานสภาฯ   ขอสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเป็นผู้รับรองด้วย 2 ท่านครับ 
(นายเสรี หมอนทอง) 

ที่ประชุม   นายศรชัย เครื่องทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 และ 
    นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 ให้  
    การรับรอง 

   ประธานสภาฯ   เชิญเสนอได้อีกครับ 
(นายเสรี หมอนทอง)   

   ส.อบต. หมูที่ 6  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุมล อู่สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(นายสุมล อู่สุวรรณ)  ส่วนต าบล หมู่ที่ 6 ขอเสนอชื่อ นายส าอาง สังข์ศิริ สมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 

    ประธานสภาฯ  ขอสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเป็นผู้รับรองด้วย 2 ท่านครับ 
(นายเสรี หมอนทอง)  

ที่ประชุม   นายส ารวย เหมือนอ่วม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5  
    และนายการันต์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 ให้ 
    การรับรอง 

    ประธานสภาฯ  เชิญเสนอได้อีกครับ 
(นายเสรี หมอนทอง) 

   ส.อบต. หมู่ที่ 5  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมศักดิ์ ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การ  
(นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์)  บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 ขอเสนอชื่อนายสุมล อู่สุวรรณ สมาชิกสภาองค์ 
    การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 

   ประธานสภาฯ   ขอสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเป็นผู้รับรองด้วย 2 ท่านครับ 
(นายเสรี หมอนทอง) 

ที่ประชุม   นายสมพร นวลลออง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 นาย 
    ส ารวย เหมือนอ่วม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 และ 
    นายส าอาง สังข์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 ให้การ 
    รับรอง 

   ประธานสภาฯ   เชิญเสนอได้อีกครับ 
(นายเสรี หมอนทอง) 

   ส.อบต. หมู่ที ่6   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุมล อู่สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(นายสุมล อู่สุวรรณ)  ส่วนต าบล หมู่ที่ 6 ขอเสนอชื่อนายอุดม นุชนาถ สมาชิกสภาองค์การ      
    บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 

 /ประธานสภาฯ... 
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   ประธานสภาฯ   ขอสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเป็นผู้รับรองด้วย 2 ท่านครับ 
(นายเสรี หมอนทอง) 

ที่ประชุม   นายส าอาง สังข์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 และนาย 
    ส ารวย เหมือนอ่วม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 ให้การ 
    รบัรอง 

   ประธานสภาฯ   เชิญเสนอได้อีกครับ 
(นายเสรี หมอนทอง) 

     ส.อบต. หมู่ที่ 5  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายส ารวย เหมือนอ่วม สมาชิกสภาองค์การ  
(นายส ารวย เหมือนอ่วม) บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 ขอเสนอชื่อ นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติครับ 

   ประธานสภาฯ   ขอสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเป็นผู้รับรองด้วย 2 ท่านครับ 
(นายเสรี หมอนทอง)  

ที่ประชุม   นายการันต์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 และ  
    นายอุดม นุชนาถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 ให้การ  
    รับรอง  

   ประธานสภาฯ   ไม่ทราบว่ามีผู้ใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
(นายเสรี หมอนทอง)    

ที่ประชุม   ไม่มี 

   ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออ่ืนเพิ่มเติมก็ให้ถือว่า นายส ารวย เหมือนอ่วม สมา 
(นายเสรี หมอนทอง)  ชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 นายส าอาง สังข์ศิริ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 นายสุมล อู่สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 นายอุดม นุชนาถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8  และนายสมศักดิ์ 
ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม   ทราบ 

  เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ในขั้นตอนต่อไปตามระเบียบข้อ 109 การนัด  
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  ประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของ 
    เลขานุการสภาท้องถิ่น เพ่ือให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้ งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมติของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 
เพ่ือให้เรื่องการคัดเลือกได้ด าเนินไปภายในวันนี้ และคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ท าหน้าที่ต่อไปได้ ในฐานะ
เลขานุการสภาท้องถิ่นจึงขออนุญาตที่ประชุมนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบข้อ 105 ซึ่งก าหนดให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้นัดประชุม โดยผมขอนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในเวลา 15.00 น. ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับ
การคัดเลือกจากสภาฯ ทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย  

สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 
2564 

   ประธานสภาฯ   ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ  
(นายเสรี หมอนทอง)  ประชุมนั้น   ในขั้นแรกได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้   
    ตรวจสอบล่วงหน้า ตามข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
กรณีที่จะขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าให้กระท าโดยเป็นมติของที่ประชุมสภาฯ ไม่ทราบว่า 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วจะมีการขอแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร หรือไม่ครับ  

ประธานกรรมการตรวจฯ  ไม่มี  
(นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์)    

   ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุม มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข เพ่ิมเติมรายงานการ  
(นายเสรี หมอนทอง)  ประชุมบ้างหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม   ไม่มี  

   ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข ผมขอถามที่ประชุมว่าท่านผู้ใดเห็นสมควรรับ  
(นายเสรี หมอนทอง)  รองรายงานการประชุม ขอมติด้วยครับ  

    (สมาชิกยกมือ)  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

   ประธานสภาฯ   สรุปว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้การรับรองรายงานการ 
(นายเสรี หมอนทอง)  ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่    
    13 พฤษภาคม 2564 ด้วยมติเอกฉันท์ ขอข้ามไประเบียบวาระท่ี 3 ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

   ประธานสภาฯ   ล าดับถัดไปขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก 
(นายเสรี หมอนทอง)  องค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงงบประมาณครับ 

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน     
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  บัดนี้ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ผมในฐานะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 /(นายธวัช... 
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    (นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ได้แถลงหลักการและเหตุผล ประมาณการรายรับ ประมาณการ
รายจ่าย ที่ตั้งจ่ายไว้ใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 แยก
รายละเอียดตามแต่ละแผนงานให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนาทราบ) 

ที่ประชุม   ทราบ 

   ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ (ร่าง) 
(นายเสรี หมอนทอง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ด้วยครับ 

  เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  ในการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ  
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 47 ก าหนดว่า การพิจารณาญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
วาระที่ 1 ให้ที่ประชุม สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง  
(ร่าง) ข้อบัญญัตินั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา 
ท้องถิน่ได้อภิปรายใน เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

   ประธานสภาฯ   เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมในฐานะประธานสภาฯ ขออนุญาตสอบถาม   
(นายเสรี หมอนทอง)  นะครับว่า เราสามารถลดงบประมาณด้านการศึกษาดูงาน เพ่ือมาเพ่ิมในงบ    
    ช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข อย่างโครงการป้องกันและระงับโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้หรือไม่ครับเชิญท่านปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การฯ    
ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยครับ  

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ ในการแปรญัตตินั้นไม่สามารถขอเพ่ิมงบประมาณได้ครับ ขอลดได้เพียง    
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  อย่างเดียวเรื่องของการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -  
    19) ที่ท่านประธานสภาฯ ถามมานั้น ในข้อบัญญัติฯ ระบุไว้ว่ามีโครงการ
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จ านวน 10,000 บาท เป็นโครงการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคฯ โดยการลงพ้ืนที่ ประกาศเสียงตามสาย และท าแผ่นพับ ซึ่งงบประมาณใน
ส่วนนี้น่าจะเพียงพอ โดยเรายังมีงบส่วนอ่ืนที่อยู่ ในหมวดของค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้ง
งบประมาณไว้ที่ 100,000 บาท ส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน และยังมีงบกลางที่ผม
ได้จัดตั้งไว้ส าหรับช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินครับ  
    การจัดท า (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาจะพบ 
ว่าไม่มีโครงการก่อสร้างเพราะต้องการให้งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 40,000,000 บาท นี่คือเหตุผลที่ผมได้ขอ
อนุมัติสภาฯ จ่ายขาดเงินสะสมไปเมื่อคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งตามปกติแล้ว (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ จะ
ไม่ตั้งงบต่ ากว่าปีที่ผ่านมาจึงต้องใช้เกณฑ์ของปีที่ล่วงมาเป็นหลัก เรียนชี้แจงให้ทราบว่าในระยะ 2 เดือนที่จะ
เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่นั้น ยังขาดเงินอีก 8,000,000 บาท บางโครงการจึงยังไม่ได้ด าเนินการ หากมีเงิน
บางส่วนเข้ามาภายในระยะเวลา 2 เดือนนี้ ผมจะพยายามผลักดันโครงการที่เหลืออยู่อีก 2 โครงการ ของหมู่ที่ 
4 และหมู่ที่ 7 โดยต้องท าการประกาศสอบราคาให้เรียบร้อยก่อน และจะเชิญผู้รับเหมาเข้ามาท าสัญญาได้ก็
ต่อเมื่อมีงบประมาณเข้ามาแล้ว ซึ่งโครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการนี้มีงบประมาณอยู่ที่ 4,000,000 บาท 
บางส่วนที่ผมจ่ายขาดไปนั้นเพ่ือจะแจ้งให้ทราบว่าปี  2565 นี้เราจ าเป็นต้องซื้อรถกระเช้า เนื่องจากเราไม่
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สามารถจ่ายขาดได้เพราะรถกระเช้าอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ หากที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ แล้ว
พบว่าน่าจะมีส่วนอื่นเพ่ิมเข้ามาให้เสนอญัตติผ่านประธานสภาฯ เพ่ือเสนอผู้บริหารชุดใหม่ต่อไปครับ 

ที่ประชุม   ทราบ  

    ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณราย  
(นายเสรี หมอนทอง)  จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม   ไม่มี  

    ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณา (ร่าง)  
(นายเสรี หมอนทอง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  ในวาระท่ี 1  
    สมาชิกท่านใดเห็นชอบในหลักการและเห็นควรว่า ควรรับหลักการแห่ง  
(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ผู้บริหารเสนอมา ขอมติด้วยครับ 

    (สมาชิกยกมือ)  

มติที่ประชุม รับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565 ด้วยมติเอกฉันท์ 10 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน) 

    ประธานสภาฯ  เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อง  
(นายเสรี หมอนทอง)  ถิ่น  พ.ศ.  2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
    พิจารณา  (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณไว้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ข้อระเบียบครับ 

 เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในการพิจารณา (ร่าง) 
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้ก าหนดไว้ ดังนี้  
    ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวด
ไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่
สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น 
    ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
    ภายในระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เสนอค า
ขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภารับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
    การเสนอค าขอแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
    ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามร่างที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ

/ ประธานสภา... 
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ประธานสภาท้องถิ่นรายงาน อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีที่ต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วนให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ  

ที่ประชุม   ทราบ      

    ประธานสภาฯ  สรุปว่าในการประชุมครั้งที่ 2 จะเป็นการประชุมต่อในวาระที่ 2 ขั้นแปร  
(นายเสรี หมอนทอง)  ญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ  
    จ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจะได้ให้ทางเลขานุการสภาฯ ท าหนังสือ 
นัดประชุมต่อไป หากสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะแปรญัตติให้เสนอค าขอแปรญัตติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 
ประธานกรรมการแปรญัตติภายในก าหนดคือ วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2564 ในระหว่างเวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่พัฒนา ไม่ทราบว่าท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องปรึกษาหารืออ่ืนๆ 
   ประธานสภาฯ   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
(นายเสรี หมอนทอง)  หรือน าเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   ถ้าอย่างนั้นผมขอ   
    สอบถามเรื่องกล้องวงจรปิดที่เสีย บริเวณหน้า รพ.สต. ได้ด าเนินการ
ซ่อมแซมหรือยังครับ เนื่องจากมีประชาชนมาขอดูภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด 

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ เรื่องกล้องวงจรปิดที่เสียนั้น นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเราได้  
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  ด าเนินการเสนอเรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 

   ส.อบต. หมู่ที่ 1  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายศรชัย เครื่องทิพย์ สมาชิกสภาองค์การ 
(นายศรชัย เครื่องทิพย์)  บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 ขอเสนอความเห็นครับว่าเมื่อกล้องวงจรปิดเสีย 
    ควรรีบด าเนินการซ่อมแซมไม่ควรปล่อยไว้นาน 

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ เมื่อมีการซ่อมกล้องวงจรปิด ช่างจะท าการตรวจสอบสัญญาณของกล้องทุก 
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  ตัว ผมได้ก าชับผู้รับผิดชอบไว้แล้วว่าไม่ควรปล่อยให้กล้องเสีย เพราะมีประ 
    โยชน์มากในกรณีเกิดสถานการณ์คับขันขึ้น จะได้มีหลักฐานจากกล้องวงจร
ปิด ซึ่งที่ผ่านมาต ารวจได้มาขอดูภาพจากกล้องวงจรที่เราอยู่หลายครั้ง โดยกล้องสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์
ย้อนหลังได้ 14 วันครับ  

ที่ประชุม   ทราบ  

   ส.อบต. หมู่ที่ 1  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายศรชัย เครื่องทิพย์ สมาชิกสภาองค์การ  
(นายศรชัย เครื่องทิพย์)  บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 ขออนุญาตสอบถามเรื่องเสียงตามสาย ไม่ทราบ  
    ว่าหอกระจายข่าวของเราเสียหรือไม่อย่างไรครับ เพราะการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายเป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมจึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 /ปลัดองค์การฯ... 
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ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ ขออนุญาตเรียนชี้แจงครับ เรื่องเสียงตามสายตอนนี้มีปัญหาการร้องเรียน 
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  เรื่องเสียงดังรบกวน เช่น หมู่ที่ 1 มีชาวบ้านโทรแจ้งมายังผมว่า หนวกหู  
    ร าคาญ ซึ่งจะมีปัญหาเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณท่ีตั้งล าโพงหอกระจายข่าว 

   ประธานสภาฯ   เรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเราสามารถเลื่อนเวลาเปิดได้หรือไม่ 
(นายเสรี หมอนทอง)  หรือจะเปิดแยกของแต่ละหมู่  อนาคตหากมีปัญหาอีกเราอาจต้องมีการท า 
    ประชามต ิ

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมจะให้หัวหน้าส านักปลัดพิจารณาเลื่อนเวลาการ 
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหอกระจายข่าวครับ 

ที่ประชุม   ทราบ 

   ส.อบต. หมู่ที่ 1  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายศรชัย เครื่องทิพย์ สมาชิกสภาองค์การ  
(นายศรชัย เครื่องทิพย์)  บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 ขอเสนอความเห็นเรื่องขยะครับในอนาคตชุมชน 
    ของเราจะเจริญมากขึ้น มีประชากรมากขึ้นอาจมีปัญหาเรื่องขยะตามมา 
เราควรมีสถานที่เพ่ือเผาท าลายขยะไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ ครับ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมขออนุมัติซื้อรถกระเช้าก่อนเพ่ือใช้ประโยชน์ใน 
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพราะผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเรา 
    ต้องมีวิธีในการจัดการขยะ และอาจมีความจะเป็นที่จะต้องซื้อรถขยะ ถ้า
หากซื้อในคราวเดียวกันงบประมาณอาจไม่เพียงพอ ในเรื่องของการจัดการขยะอาจจะต้องมีการรณรงค์ทางอ่ืน
ด้วย เช่น การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เป็นต้น  

ที่ประชุม   ทราบ 

   ส.อบต. หมู่ที่ 6  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การ   
(นายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์)  บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 ขอปรึกษาเรื่องรถบรรทุกทีน่้ าหนักเกินกว่าที่กฎ    
    หมายก าหนด ท าให้ถนนช ารุดเสียหาย เช่น รถบรรทุกปูนที่อ้างว่าเสียภาษี 
ถูกต้องสามารถใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ได้ ซึ่งตอนนี้ผมได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการน าป้ายไปปักไว้  แต่ก็ยัง
มีผู้ฝ่าฝืนเราจะมีมาตรการด าเนินการอย่างไรได้บ้างครับ   

ปลัดองค์การฯ ปฏิบัติหน้าที่ฯ เรื่องถนนช ารุดเสียหายผมได้ขอให้กองช่างส ารวจแล้วพบว่าเป็นความ   
(นายธวัช ขจรกลิ่น)  รบัผิดชอบของ อบจ. และได้ท าการประสานกับทาง อบจ.ไปเรียบร้อยแล้ว  
    ในเบื้องต้นคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ไม่ให้บรรทุก
เกินครับ  

ที่ประชุม    ทราบ 

    ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่าท่านใดมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  
(นายเสรี หมอนทอง)    

  หัวหน้าส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในวันนี้ที่มีการขอให้  
(นายธีระวัฒน์ วงพล)  ทุกท่านเข้ากลุ่มกลุ่มไลน์สมาชิกสภา อบต.  ไร่ใหม่พัฒนา  เพ่ือแจ้งข้อมูล  

 /ข่าวสารและ... 
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ข่าวสารและการนัดประชุมแบบ Video Conference หรือ การ ประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ  ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างมากในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
เบื้องต้นจึงขอชี้แจงวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Google Meet โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยให้ค าปรึกษาแต่
ละท่าน โดยเริ่มจากการใช้งาน Application บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ IOS และ Android มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ส าหรับ iPhone สามารถดาวน์โหลด Google Meet ได้ใน App Store 
2. ส าหรับ Samsung หรืออ่ืนๆ สามารถดาวน์โหลด Google Meet ได้ใน Play Store  
3. ใส่ e – mail ที่เป็นของ gmail เช่น raimai@gmail.com โดยจะปรากฏข้อความ รับลิงค์ที่แชร์กับ 

ผู้อื่นได้ให้กด “เข้าร่วมด้วยรหัส” 
4. จากนั้นพิมพ์รหัสที่ทาง Admin จะส่งให้ทุกท่านผ่านทางกลุ่มไลน์สมาชิกสภา อบต. ไร่ใหม่พัฒนา โดย 

พิมพ์ลงในช่องด้านล่างแล้วกด “เข้าร่วม”   
5. เมื่อกด “เข้าร่วม” แล้วก็จะสามารถด าเนินการประชุมผ่าน Google Meet ได้ครับ โดยขณะที่ท าการ  

ประชุมอยู่นั้นท่านสมาชิกสภาฯ สามารถปิดไมค์ได้เพ่ือตัดเสียงรบกวนจากภายนอก เมื่อต้องการแสดง 
ความคิดเห็นก็สามารถเปิดไมค์ได้ตามรูปที่ปรากฏบนจอได้เลยครับ 

ที่ประชุม  ฝึกปฏิบัติการประชุมด้วย Application Google Meet   

   ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
(นายเสรี หมอนทอง)     

ที่ประชุม  ไม่มี   

   ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผมก็ขอปิดการประชุมในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ ส าหรับการประชุมใน    
(นายเสรี หมอนทอง)  ครั้งที่ 2 ขอก าหนดวันนัดประชุมในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา   
  10.00 น. เนื่องจากก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2564 มีก าหนดระยะสมัยประชุมไว้ 15 วัน วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม ประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน ขอปิดประชุมครับ  
 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
   (ลงชื่อ)..............ธวัช  ขจรกลิ่น...............ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายธวัช ขจรกลิ่น) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
   (ลงชื่อ)..............เสรี  หมอนทอง............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายเสรี หมอนทอง) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
  

 /คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว  เมื่อ
วันที่   พฤศจิกายน  2564  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามความจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็นหลักฐาน 
  
 
 (ลงชื่อ) ....................................... สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
      (นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 (ลงชื่อ) ....................................... สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
      (นายศรชัย เครื่องทิพย์)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
 (ลงชื่อ) ....................................... สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
      (นายมนตรี น้อยสัมฤทธิ์) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
 
   
 
 


